

HỘI NGHỊ NGOẠI VỤ TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 13/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 31 đã diễn ra hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với các điểm cầu ở trong và ngoài nước.

Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hội nghị diễn ra trong không khí cao cấp, các ngành và nhân dân cả nước phấn đấu với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp quan trọng để các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương đánh giá toàn diện, rút ra bài học từ thực tiễn triển khai

công tác đối ngoại địa phương trong thời gian qua; quán triệt tinh thần và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là các chủ trương, đường lối, định hướng đối ngoại, từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại hướng dẫn ngoại, từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách trong phòng, chống dịch Covid-19, duy trì phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Căn cứ định hướng phát triển đất nước và đường lối đối ngoại của Đảng, với chủ đề "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương Việt Nam với các đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, kết nối địa phương doanh nghiệp cũng như các cơ quan đại diện của nước ngoài ở Việt Nam để trao đổi sâu hơn những nội dung các bên cùng quan tâm.

Tọa đàm "Gặp gỡ đoàn ngoại giao, Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài, kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam" nhằm hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ, kết nối với đối tác nước ngoài cùng nhiều hoạt động khác diễn ra buổi chiều cùng ngày.

Trần Cường

giữa các địa phương Việt Nam với các đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, kết nối địa phương doanh nghiệp cũng như các cơ quan đại diện của nước ngoài ở Việt Nam để trao đổi sâu hơn những nội dung các bên cùng quan tâm.

Tọa đàm "Gặp gỡ đoàn ngoại giao, Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài, kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam" nhằm hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ, kết nối với đối tác nước ngoài cùng nhiều hoạt động khác diễn ra buổi chiều cùng ngày.

TRẦN CƯỜNG

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật

Chiều ngày 13/12, khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động không nhỏ của dịch Covid-19 nhưng các nội dung thi đua của khối đã ký kết đều được các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn ước đạt 57.112 tỷ đồng, tăng 6,68% so với năm 2020. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 169.712 tỷ đồng, tăng 9,77% so với năm 2020.

Năm 2022, khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với công tác thi đua, khen thưởng. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực. Kịp thời phát hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để tuyên truyền, cổ vũ, tạo sự lan tỏa trong khối gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong khối đã bình xét đơn vị tiêu biểu, xuất sắc, đề nghị khen thưởng năm 2021, bầu trưởng khối, phó trưởng khối thi đua năm 2022.

TÁT DAT

Hỗ trợ hợp tác xã xúc tiến thương mại và chuyển đổi số

Sáng ngày 13/12, Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại và chuyển đổi số với sự tham gia của lãnh đạo các HTX trên địa bàn huyện Thái Thụy, Hưng Hà, Quỳnh Phụ và Vũ Thư.

Tại hội nghị, các HTX được giới thiệu về chuyển đổi số (khái niệm, tại sao phải chuyển đổi số, một số sai phạm có bản trong chuyển đổi số, các trụ cột trong chuyển đổi số); sự cần thiết của chuyển đổi số với các HTX; lộ trình, các bước triển khai chuyển đổi số; giới thiệu phần mềm quản lý sản xuất và kết nối thị trường đối với HTX...

Hiện nay, phần lớn các HTX trên địa bàn tỉnh đều có quy mô vừa và nhỏ, sức cạnh tranh của sản phẩm còn yếu nên gặp khó trong việc phát triển thị trường. Bên cạnh đó, nhận thức về vai trò của kinh tế số, ứng dụng thương mại điện tử còn nhiều hạn chế nên các HTX chưa tận dụng được lợi thế này để phát triển. Diễn ra trong hai ngày, hội nghị giúp lãnh đạo các HTX nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và tận dụng lợi thế của thương mại điện tử trong tìm kiếm thị trường.

Chuyển đổi số được xác định là xu hướng tất yếu để các HTX phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả. Thông qua việc sử dụng mạng xã hội, xây dựng website, tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử..., các HTX sẽ "rộng cửa" để quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm của mình; tăng hiệu quả, năng lực quản trị nội bộ bằng công nghệ chuyển đổi số.

NGÂN HUYNH

QUỲNH PHỤ Tập huấn chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Sáng ngày 13/12, UBND huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cho đội ngũ cán bộ lao động - thương binh và xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số văn bản mới liên quan đến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14, ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 25/2/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP, ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh; Hướng dẫn số 97/HD-CGB, ngày 18/1/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách đối với cựu chiến binh theo quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 25/2/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; một số văn bản của tỉnh liên quan đến chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng...

Thông qua hội nghị giúp cán bộ lao động - thương binh và xã hội các xã, thị trấn nắm vững các văn bản của trung ương và của tỉnh về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, từ đó triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm tất cả người có công với cách mạng đều được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước.

NGUYỄN CƯỜNG

TÂN LỄ Tổ chức hoàn táng phần di cốt ngôi mộ cổ

Sáng ngày 13/12, xã Tân Lễ (Hưng Hà) tổ chức lễ hoàn táng di cốt ngôi mộ cổ tại thôn Hải Triều Xuân.

Ngôi mộ cổ được người dân phát hiện năm 1966, tìm thấy trong lòng mộ 1 mô hình nhà bằng đất nung niên đại thời Trần, bàn giao cho Ty Văn hóa Thông tin Thái Bình quản lý. Năm 1976, ngôi mộ cổ được Viện Khảo cổ và Ty Văn hóa Thông tin Thái Bình tổ chức khai quật, lòng mộ có quan tài và quách làm bằng gỗ còn khá nguyên vẹn; quách sử dụng 20 phiến gỗ có cắt khắc để khớp vào nhau thành một khối hộp dài 4,84m, rộng 3,6m, cao 0,72m; quan tài được làm bằng gỗ ngọc am, hình hộp chữ nhật, sơn son thếp vàng với các họa tiết vân mây, hoa dây, mai rùa chạm nổi hoa sen, hoa cúc. Khi khai quật chỉ còn một phần xương cốt. Đồ tùy táng gồm 3 chiếc ché nhỏ bằng gốm, 1 hộp bạc tròn nhỏ, 1 lá để bằng gỗ nhỏ, 60 đồng tiền gốm 14 loại thuộc 7 đời vua, sớm nhất là đồng tiền Khai Nguyên thông bảo đời Đường Huyền Tông (713 - 741), muộn nhất là đồng tiền Tuyên Hòa thông bảo đời Tống Hy Tông (1119 - 1125).

Đáp ứng nguyện vọng đời sống tâm linh của cán bộ, nhân dân trong xã, được sự hỗ trợ của UBND huyện và tư nguồn lực xã hội hóa, xã Tân Lễ đã thực hiện đôn san bằng, xây dựng tường bao khu đất phục vụ việc hoàn táng ngôi mộ cổ tại thôn Hải Triều Xuân.

Tại buổi lễ, các thủ tục, nghi thức hoàn táng được thực hiện theo truyền thống văn hóa dân tộc và phong tục, tập quán địa phương, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

THANH THUY

ĐẨY MẠNH TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch thôn Cổ Dúng 1, xã Đông La (Đông Hưng).



Đổng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch thôn Tân Dân, xã Hòa Bình (Hưng Hà).

bộ phận người dân chưa có nên việc phát hiện các trường hợp mắc gặp nhiều khó khăn. Việc tổ chức test nhanh sàng lọc Covid-19 ở một số nơi chưa khoa học; vẫn còn tình trạng lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch...

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị thời gian tới các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch; cần chú trọng hình hiện nay, xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ lâu dài, trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, là căn cứ, cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Khi xuất hiện F0 cần khẩn trương thực hiện các lực lượng trên địa bàn nhanh chóng điều tra truy vết, xét nghiệm sàng lọc, sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trên cơ sở đó, các huyện, thành phố nhanh chóng đánh giá tình hình, đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải gương mẫu, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

Sáng ngày 13/12, đồng chí Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, chỉ đạo công tác

về công tác tuyên truyền, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các ngành, địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Bên cạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động, cần đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền giúp người dân nắm bắt được chủ trương, các biện pháp phòng, chống dịch; khuyến khích người dân tự xét nghiệm sàng lọc Covid-19..., từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần tăng cường, phát huy vai trò của các lực lượng trong việc nắm bắt đi biến động dân cư, rà soát việc tiêm chủng... Các địa phương tiếp tục chủ động, triển khai hiệu quả phương châm "4 tại chỗ": đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 để sớm hình thành kế hoạch nền tảng, theo chức năng, nhiệm vụ, các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch ở cơ sở, phát hiện những tồn tại, hạn chế để khắc phục kịp thời, bảo đảm công tác phòng, chống dịch được thực hiện hiệu quả, qua đó góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Sáng ngày 13/12, đồng chí Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, chỉ đạo công tác

phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Đông La (Đông Hưng).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Đông La, từ ngày 7/12 đến sáng ngày 13/12, trên địa bàn xã ghi nhận 50 ca mắc Covid-19. Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, xã đã phong tỏa các thôn phát hiện ca mắc, đồng thời khoanh vùng khu dân cư hai bên quốc lộ 10. Địa phương cũng khẩn trương truy vết, quản lý các trường hợp liên quan; tổ chức test nhanh trên diện rộng nhằm sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Xã đã thành lập trạm y tế lưu động với đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến ca mắc Covid-19 cũng như đẩy nhanh tiến độ test nhanh nhằm sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đối với các khu vực đã khoanh vùng, và phong tỏa, tiếp tục làm tốt công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ bên trong, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa các gia đình. Bộ trí lực lượng hỗ trợ nhu yếu phẩm, bảo đảm đời sống, sinh hoạt của người dân. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế ra khỏi nhà; thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế và các quy định của địa phương. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch.

TỔ PHƯƠNG (Đài TTTH Đông Hưng)

Sáng ngày 13/12, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại huyện Hưng Hà.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hưng Hà, từ ngày 10 - 13/12, trên địa bàn huyện phát hiện 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Hòa Bình và xã Chi Lăng. Ngay sau khi ghi nhận các ca mắc mới, huyện đã chỉ đạo địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Thực hiện khoanh vùng toàn bộ thôn Tân Dân, xã Hòa Bình và khoanh vùng cách ly các gia đình 2 khu của thôn Trần Phú, 1 khu của thôn Tiên Phong, xã Chi Lăng. Tổ chức xét nghiệm toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động xã Hòa Bình và gần 700 người thôn Trần Phú, xã Chi Lăng. Đồng thời, cách ly tập trung các trường hợp nguy cơ tại trường mầm non của xã Hòa Bình và xã Chi Lăng. Huyện thành lập 10 chốt kiểm soát dịch ở các xã: Hòa Bình, Chi Lăng, Thống Nhất, Tây Đô, Minh Khai.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và trực tiếp kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 thôn Tân Dân, xã Hòa Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của huyện Hưng Hà trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng chí đề

NGUYỄN THỜI

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trước biến chủng Omicron

Biến chủng Omicron hiện đã ghi nhận tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, có nguy cơ xâm nhập vào nước ta trong thời gian tới. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trước biến chủng Omicron, Sở Y tế đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố và các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập về chủ động, sẵn sàng các phương án kiểm soát dịch Covid-19 trong bối cảnh biến chủng Omicron có thể xâm nhập.

Theo đó, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương rà soát toàn bộ các trường hợp nhập cảnh từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng Omicron trong

khoảng thời gian từ ngày 1/11/2021 đến nay. Thường xuyên giám sát các khu vực trọng điểm cho các trường hợp nguy cơ cao. Các khu cách ly tập trung của tỉnh là Trung đoàn 568 và khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt chủ động bố trí cách ly phù hợp người nhập cảnh, nhất là người nhập cảnh từ các quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm biến chủng Omicron. Các cơ sở y tế căn cứ chức năng để thực hiện tốt việc sàng lọc, phân loại, xét nghiệm, thu dung, điều trị Covid-19... Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận mẫu bệnh phẩm, thực hiện điều phối hoạt động xét nghiệm. Với những trường hợp nghi nhiễm biến chủng Omicron, thực hiện lấy mẫu, gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để định type virus.

thời các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Nếu tổ chức tiêm tại doanh nghiệp cần chuẩn bị các điều kiện đối với điểm tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tại các trường học huy động, bố trí nhân lực, trang thiết bị, máy tính, đường truyền internet... hỗ trợ hoạt động cập nhật mới tiêm trên phần mềm kịp thời, hiệu quả. Người dân tiêm chủng khi đi tiêm, nếu có biểu hiện nghi mắc Covid-19 như sốt, ho, đau rát họng, mất vị giác, khứu giác phải báo ngay với cơ quan y tế để được lấy mẫu xét nghiệm.

NHƯ HOANG

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

Sáng ngày 13/12, tại Trường THPT Nam Đông Quan, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Nam Đông Quan được nghe cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ, văn hóa tham gia giao thông. Trong đó, nhấn mạnh đến nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông; ý nghĩa của biển báo hiệu giao thông và một số biển báo thường gặp. Đồng thời, trao đổi với các em học sinh những kiến thức pháp luật cơ bản khi tham gia giao thông; chấp hành đúng mũ bảo hiểm theo quy định, đội mũ bảo hiểm đúng cách...

Đây là buổi sinh hoạt ngoại khóa giúp tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Nam Đông Quan nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Qua đó, mỗi học sinh sẽ trở thành tuyên truyền viên tích cực tới gia đình và cộng đồng, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

DẶNG ANH

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 29

Từ ngày 12 - 15/12, Thái Bình triển khai tiêm hơn 244.600 liều vắc-xin phòng Covid-19, là đợt thứ 29 triển khai tiêm. Mục tiêu trong đợt này là tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 vắc-xin AstraZeneca và vắc-xin Pfizer; tiêm mũi 1 vắc-xin Pfizer cho trẻ từ 12 - 18 tuổi. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm với số lượng vắc-xin nhiều, các huyện, thành phố, các đơn vị sẽ tổ chức tiêm cả buổi tối, thời gian từ 19 - 21 giờ các ngày 12 - 15/12/2021.

Cùng với các cơ sở y tế công lập, các huyện, thành phố chỉ đạo cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh tham gia phối hợp tiêm, kể cả tiếp nhận cấp cứu, xử trí kịp